



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ทุเรียน	1	เสียบยอดด้านข้างขยายพันธุ์ทุเรียนลดต้นทุนเกษตรกร	NBT Connex
วิสาหกิจชุมชน	2	เกษตรจังหวัดระยองชวนเที่ยวตลาดไม้ดอกไม้ประดับวิสาหกิจชุมชน "ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยอง" มุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับ กิจกรรมการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยองให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	สยามรัฐ

นิรุกตเนช นิรุกตารฐ
ปรุคตเนช ปรุคตารฐ

สยามไร่

Company Limited. สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

เกษตรจังหวัดระยองชวนเที่ยวตลาดไม้ดอกไม้ประดับวิสาหกิจ ชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ



ADVERTISEMENT

เกษตรจังหวัดระยองชวนเที่ยวตลาดไม้ดอกไม้ประดับวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยอง"มุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับ
กิจกรรมการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

วันที่ 9 พ.ย. 67 ที่ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยอง" ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง น.ส.สถาวิวรรณ
ทัฬหวิ รอง ผวจ.ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยอง" โดยมีนาย
กิตติ เกษตรดีมนตรี รองนายก อบจ. ระยอง น.ส.วรรณข สีสแดง เกษตรจังหวัดระยอง นายพงษ์ศักดิ์ คงคาร์ตัน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระยอง
นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต. ตะพง นายวัชรพล สารสอน ผอ. ททท. สำนักงานระยอง นายโชติชัย บัวดิษ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
ระยอง น.ส.ภัทรา ลอยใหม่ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด(มหาชน)
กรรมการหอการค้า จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดระยอง เกษตรกร นักท่องเที่ยวและประช.ในพื้นที่เข้าร่วมงาน
กิจกรรมในวันนี้มีการโชว์พันธุ์ไม้สวยงามหลากหลายชนิด มีการจำหน่ายต้นไม้ราคาข่อมเยาจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงในราคาพิเศษและมี
มีโปร โมชั่น และมีการสอนเทคนิคเรียนรู้การจัดสวนถาด การขายพันธุ์พืช การจัดสวน และอื่นๆอีกมากมาย

น.ส.วรรณช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับของวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่ยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดระยอง มีประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาพักอาศัยจำนวนมาก เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรลดลงรายได้จากภาคเกษตรลดลงแต่สามารถสร้างโอกาสในการปรับตัวสอดคล้องตามสถานการณ์ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม โดยใช้พื้นที่ขนาดเล็กสร้างรายได้ และยังเป็นส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของสุขภาพของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดระยองได้นำแนวทางมาปฏิบัติจนเกิดผล และสามารถขยายผลเป็นต้นแบบสู่เกษตรกรในพื้นที่ และอำเภอข้างเคียงต่อไป โดยมีร้านค้าจำหน่าย จำนวน 50 ร้าน จากอำเภอเมืองระยอง และอำเภอใกล้เคียง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้แก่ อะโกลนีมา บอนสี ไม้มั่งคด ชวนชม เฟิร์น ไม้ต่างชนิดต่างๆ

ซึ่งอาชีพผลิตไม้ดอกไม้ประดับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะตอบโจทย์สังคมเมืองระยอง ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานลูกจ้างมีความพร้อมในการใช้จ่ายเพื่อความสุข ความสวยงามของการเป็นอยู่และตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือที่มาของรายได้เกษตรกร การตลาดที่ดี ต้องเป็นศูนย์กลางที่ตอบสนองการพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย การตลาดที่ยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความซื่อสัตย์ และตลาดจะต้องมีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน เป้าหมายเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและเครือข่ายมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เสียบยอดด้านข้างขยายพันธุ์ทุเรียนลดต้นทุนเกษตรกร



เกษตรอำเภอยะหา ส่งเสริมเกษตรกรขยายพันธุ์ทุเรียนเสียบยอดด้านข้าง ลดต้นทุน ทนต่อโรค

เกษตรอำเภอยะหา ส่งเสริมเกษตรกร ขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยการเสียบยอดด้านข้าง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ดี ราคาแพงมาปลูก นำเกษตรกรผู้ปลูก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.ยะหา ลงพื้นที่ เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ในแปลงปลูกทุเรียน หมู่ที่ 5 ต.บาโระ ของ นายคอเถาะ สะดีอบา ครูภูมิปัญญา / ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูก และขยายพันธุ์ทุเรียนมาอย่างยาวนาน เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปส่งเสริมชาวบ้านแปลงอื่นๆ ต่อไป

สำหรับแปลงทุเรียนนี้ เป็นแปลงใหม่ที่ นายคอเถาะ ฯ เริ่มต้นทำขึ้น โดยมีการลงปลูกต้นต่อทุเรียนพื้นบ้าน อายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อเตรียมเสียบยอดด้านข้าง โดยใช้กิ่งพันธุ์ทุเรียน โอรันนี่ เนื้อแห้ง รสชาติอร่อย นำมาเชื่อมต่อกิ่งพันธุ์ดีกับต้นต่อทุเรียนพื้นเมือง

ส่วนวิธีการทำนั้น ก็จะต้องกรีดเปลือกแนวขวางลำต้นประมาณ 1 ซม. และกรีดเปลือกตามแนวความยาว 2 แนวจากรอยแนวขวาง ลอกเปลือกจากบนลงล่างยาว 1-2 นิ้ว จากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์โอวาลี มาตัดใบออก แล้วนำมาไปประกบแผลกิ่งพันธุ์ดีกับต้นต่อให้สนิท ปิดเปลือก และใช้พลาสติกพันรอยแผลต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดีให้แน่น เพื่อกันน้ำจากภายนอกเข้าปล่อยทิ้งไว้ ระยะเวลาประมาณ 25 วัน เมื่อเปิดพลาสติกออกดูจะมียอดและใบใหม่เริ่มแตกออกมาแทนใบเก่า เมื่อครบ 45 วัน ก็จะได้ยอดใหม่ที่เชื่อมกันจนสนิท เมื่อกิ่งพันธุ์ดีแข็งแรง จึงตัดยอดต้นต่อออก พร้อมหาไม้ตามกิ่งพันธุ์ดี เสริมความแข็งแรงต่อไป

นายอับดุลญาลิล บุระพา เกษตรอำเภอยะหา บอกว่า สำหรับข้อดีของการขยายพันธุ์ทุเรียน ด้วยการเสียบข้าง ระบบรากแก้วของต้นต่อพื้นเมือง จะมีระบบที่แข็งแรงหาอาหารได้เก่ง เราเสียบข้างที่ความสูง 80 ซม.ขึ้นไปจากดินจะสามารถป้องกัน หรือลดการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าได้ นอกจากนี้ก็ยัง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุน ค่าต้นพันธุ์ ในการปลูก เมื่อเราปลูกเมล็ดพื้นบ้านในแปลงต้นทุนไม่สูง แคเราหาเมล็ดทุเรียนพื้นบ้านมาปลูกรอสักปีหรือสองปี ก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบข้างได้

“จริงๆ แล้ว การเสียบข้างมีอยู่เดิมแล้ว แต่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเทคโนโลยีนี้ หรือ เกษตรยังส่งเสริมไปไม่ถึง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกษตรกรที่มีทุนทรัพย์ก็จะซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย ในส่วนของเกษตรกร เราอยากจะส่งเสริมให้ขยายพันธุ์ในแปลงประเด็นหลัก ลดต้นทุน ต้นพันธุ์ ระบบรากแก้วแข็งแรงและลดการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

สำหรับขั้นตอนไม่ยุ่งยากมีแค่มีด มีด โคน เทปพันและมาทำในแปลงอาจจะทำตอนเย็น ช่วงที่อุณหภูมิในอากาศลดลง จากที่เคยฝึกปฏิบัติ เมื่อต้นพันธุ์เสียบติดจากต้นต่อแล้ว การเจริญเติบโตจะเร็วมากเพราะว่าระบบรากแก้วส่งอาหารได้ดี บางทีเร็วกว่าต้นพันธุ์ที่เราซื้อ เพราะต้นพันธุ์ที่ซื้อจากแหล่งจำหน่ายรากจะขด ปกติจะใส่ถุง 2 ชั้นตอนถุงเล็ก รากจะขดแล้ว 1 ครั้ง พอเปลี่ยนถุงเล็กเป็นถุงใหญ่รากก็จะขดอีกชั้นหนึ่ง ถ้าเวลาเราซื้อทุเรียนมาปลูกในแปลงถ้าตัดรากขดไม่ดี การเจริญเติบโตของทุเรียนที่เราซื้อก็จะไม่ดีไปด้วย บางทีเมื่อปลูกไปแล้วใบจะเหลือง ไม่ยอมโต ไม่แตกใบอ่อน แต่ถ้าแบบนี้ถ้าปิดแล้วยอดจะพุ่งขึ้นเจริญเติบโตได้เร็วมาก ส่วนระยะการเจริญเติบโต 4-5 ปี ก็จะทำให้ผลผลิตแล้วเร็วมาก

นายกฤษฎา หะยีสะมะแอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา /
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) บอกว่า วันนี้ได้มาเรียนรู้การเลี้ยงช้างต้นทุเรียนใน
สวนของแบเลาะ ก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปขยายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีต้นทุเรียนที่มีคุณภาพ ที่นี้จะมีเกษตรกรอำเภอและมีแบเลาะ คนในพื้นที่เป็นครู
ภูมิปัญญาที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ ให้กับเกษตรกร ซึ่งทุเรียนตอนนี้ก็สร้างมูลค่าให้กับ
พื้นที่ปีละหลายบาท

สำหรับ ใน อ.ยะหา จ.ยะลา มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน รวม 3,479.68 ไร่ เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 2,066.68 ไร่ โดยพื้นที่ ต.บาโร๊ะ มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน รวม 435 ไร่ เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 234 ไร่